

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที ๔ มีนาคม ๒๕๕๘

เรื่อง

๑. สศก.เตือนมีนาฯปาล์มทะลัก สต็อกน้ำมันพุ่ง๑.๕แสนตัน
๒. พัฒนาการเกษตรครบวงจร ภาคใต้พร้อมส่งประกวด
๓. เกาะข้าวเกษตร
๔. สกก.เกษตรสมบูรณ์มุ่งมั่นพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี
สร้างเครือข่ายตลาดเมล็ดพันธุ์
๕. พาณิชย์ปลื้มสุดๆชนะประมูล กวาดตลาดข้าวปิ่นส์ ๒แสนตัน
๖. หวังแล้งปีนี้หนักสุด ลามธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
๗. ชาวนาร้องผู้ว่าฯผ่อนหนี้-ลดดอก
๘. เตือนระวังเพลี้ยระบาด
๙. รัฐบื้อท่าแก้มประมงอินโดฯ
๑๐. ถกอินโดฯสงวนวิกฤติให้ประมง
๑๑. โรงอบครบวงจรเพิ่มมูลค่ายางกิโลละ๘บาท

หนังสือพิมพ์

- กรุงเทพธุรกิจ
เดลินิวส์
เดลินิวส์
สยามรัฐ

ไทยรัฐ
โพสต์ทูเดย์
ข่าวสด
เดลินิวส์
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ไทยรัฐ

สศก.เตือนมีนาฯปาล์มทะลัก สต็อกน้ำมันพุ่ง1.5แสนตัน

สศก. ระบุเดือนมี.ค.ปาล์มล้นตลาด คาด
สต็อกปาล์มดิบแตะ 1.5 แสนตัน แนะ
เกษตรกรรออย่างเร่งตัด คาดผลผลิตทั้งปีอยู่
ที่ 12.57 ล้านตัน

นายเลอศักดิ์ วีระกุลไพฑูริย์ เลขานุการ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)
เปิดเผยว่า สถานการณ์ปาล์มน้ำมันปี 2558 คาด
จะมีผลผลิตปาล์มน้ำมันออกสู่ตลาดรวม 12.57
ล้านตัน โดยจากการลงพื้นที่ในจังหวัดกระบี่
และสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 22-24 ก.พ.ที่ผ่านมา
เพื่อติดตามสถานการณ์ พบว่า ผลผลิต
ปาล์มน้ำมันเริ่มออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นตั้งแต่เดือน
มี.ค. และจะมีปริมาณมากสุดในเดือนเม.ย. ต่อ
เนื่องไปถึงเดือนพ.ค. 2558

กรมการค้าภายในได้มีการตรวจสอบ
สต็อกน้ำมันปาล์มดิบ ณ วันที่ 24-25 ก.พ.
2558 พบว่า มีปริมาณ 123,947 ตัน เมื่อรวมกับ
ปริมาณน้ำมันปาล์มที่จะออกสู่ตลาดในเดือนมี.ค.
อีกประมาณ 151,137 ตัน ทำให้ผลผลิตน้ำมัน

ปาล์มดิบเดือนมี.ค. อยู่ที่ 275,084 ตัน เมื่อหัก
ปริมาณการบริโภคโดยตรงและใช้ในอุตสาหกรรม
80,000 ตัน ใช้ผลิตพลังงานทดแทน 35,000 ตัน
และส่งออก 5,000 ตันแล้ว สิ้นเดือนมี.ค.นี้ จะ
มีสต็อกน้ำมันปาล์มดิบ 149,415 ตัน ซึ่งเป็นระ
ดับสต็อกที่สูงกว่าจุดวิกฤติ หรือความต้องการ
ใช้ 115,000 ตันต่อเดือน

ดังนั้น ในการประชุมคณะอนุกรรมการ
เพื่อบริหารจัดการปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม
ด้านการตลาด เมื่อวันที่ 2 มี.ค. 2558 จึงมีมติ
ร่วมกันว่า ไม่มีควมจำเป็นจะต้องนำเข้าน้ำมัน
ปาล์มเพิ่มเติมอีก

"เกษตรกรรายย่อยส่วนใหญ่ขายผ่าน
ลานเท มีการใส่สิ่งเจือปนและรดน้ำเพื่อเพิ่ม
น้ำหนัก ทำให้ผลปาล์มหลายส่งเข้าโรงงานสกัด
ไม่มีคุณภาพ อัตราการสกัดน้ำมันต่ำ ซึ่งอัตรา
การสกัดน้ำมันจากผลผลิตปาล์ม 12.57 ล้านตัน
ถ้าลดลง 1% จะมีผลทำให้มูลค่าทางเศรษฐกิจลด
ลงประมาณ 7,700 ล้านบาท"

พัฒนาการเกษตรครบวงจร ภาคใต้พร้อมส่งประกวด

๖๔ นายธรรมิกร กลิ่นภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8 สุราษฎร์ธานี (สทก.8) เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงเกษตรฯ กำหนดให้มีการประกวดผลการดำเนินงานโครงการ เพื่อคัดเลือกส่งเข้าประกวดในระดับประเทศให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2558 นั้น ในส่วนของเขตตรวจราชการที่ 8 ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดสุราษฎร์ธานี จุฬารัตนนครศรีธรรมราช และพัทลุงจะส่งทั้ง 4 จังหวัด รวมพื้นที่เป้าหมายประมาณ 2,460 ไร่ มีจำนวนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการกว่า 300 ครัวเรือน

ประกอบด้วยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้คัดเลือกพื้นที่โครงการนำร่องการบริหารจัดการที่ดินสาธารณะประโยชน์ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 4 ต.ทุ่งรัง อ.กาญจนดิษฐ์ มีพื้นที่เป้าหมาย 368 ไร่ เกษตรกร 120 ครัวเรือน จังหวัดชุมพร พื้นที่โครงการทำนบดินห้วยในอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ 7 ต.ทุ่งควัวค อ.ละแม มีพื้นที่เป้าหมาย 313 ไร่ เกษตรกร 41 ครัวเรือน จังหวัดนครศรีธรรมราช พื้นที่โครงการฝายคลองอ้ายเขียว หมู่ที่ 3 บ้านจันทอ ต.คอนตะโก อ.ท่าศาลา มีพื้นที่เป้าหมาย 1,270 ไร่ เกษตรกร 72 ครัวเรือน และจังหวัดพัทลุง โครงการอ่างเก็บน้ำป่าพะยอมหมู่ที่ 4 และ 13 ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม 500 ไร่ เกษตรกร 70 ครัวเรือน.

เกาะข่าวเกษตร

22 เกาะข่าวเกษตรประจำฉบับวันที่ 4 เศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่เกษตรกร นักเรียน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘... ○ สำนักงานตรวจ และประชาชนทั่วไป เพื่อเสริมสร้างวินัยด้าน บัญชีสหกรณ์เลย เข้าร่วมโครงการคลินิก การออม และเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการ เกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร การเงินและพึ่งพาตนเองได้... ○ นายเชษฐาโรจน์ โกวิทนะ อธิบดีกรมชลประทาน นางรัตนา ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โครงการ กิจวรรณ ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค และ ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ และ นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล กรรมการผู้ โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอย อำนาจการใหญ่ บริษัทจัดการและพัฒนา ขึ้นให้ประชาชน ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ ทรัพยากรน้ำ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (มหาชน) ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนบ้านห้วยบ่อจีน ตำบลห้วย ร่วมลงนามใน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง การ บ่อจีน อ.ปากชม จ.เลย โดยมี นายวิโรจน์ สูบคั้นน้ำท่อส่งน้ำเชื่อมโยงอ่างเก็บน้ำประ จิระรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็น แสร-อ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ ระหว่าง กรม ประธานในพิธีเปิดงาน ○ ในครั้งนี้ ชลประทาน ร่วมกับ การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เลย ได้ร่วมจัด และบริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำกัด (มหาชน) ณ ห้องนัก นิทรรศการเกี่ยวกับโปรแกรมระบบบัญชีของ ทรัพยากรน้ำ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำกัด (มหาชน) ณ ห้องนัก กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และให้บริการสอน ทิพย์ สโมสรกรมชลประทาน กรมชลประทาน เนาะเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัว ถนนสามเสน... ○ เรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ และบัญชีต้นทุนกล้า

“คิด ทางไทย”

■ สกก.เกษตรสมบูรณ์มุ่งมั่นพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี สร้างเครือข่ายตลาดเมล็ดพันธุ์

12 ชัยภูมิ หนุนขบวนการสหกรณ์สร้างเครือข่ายตลาดเมล็ดพันธุ์ ขณะที่สหกรณ์การเกษตรเกษตรสมบูรณ์ จำกัด ยึดนโยบาย "ทำด้วยใจ ทำเพื่อสังคม ชุมชน เกษตรกรฯ" มุ่งพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี

ชัยภูมิ : นายสามารถ ศรีวิริยาภรณ์ สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานการประชุมเครือข่ายการตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าว "เครือข่ายเข้มแข็ง สหกรณ์เข้มแข็ง" เพื่อร่วมประชาสัมพันธ์โครงการและสร้างเครือข่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวต่อขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดชัยภูมิ โดยมีผู้แทนสหกรณ์ในจังหวัดชัยภูมิ และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ ร่วมประชุม ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ

นายสามารถ กล่าวว่า โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี เป็นโครงการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดให้เป็นโครงการติดตาม เพราะเป็นเรื่องที่เกษตรกร

สมาชิกจะได้รับประโยชน์และเพิ่มเศรษฐกิจของประเทศ สหกรณ์เป็นหน่วยงานในสังคมที่รัฐบาลให้ความสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนในการพัฒนา งานด้านการเกษตรและเศรษฐกิจที่มั่นคงที่ผ่านมา จังหวัดชัยภูมิ มีสหกรณ์ที่มีศักยภาพเข้าร่วมโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรเกษตรสมบูรณ์ จำกัด จึงขอเชิญชวนขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดชัยภูมิได้ให้การสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวสหกรณ์ฯ นอกจากจะเป็นการขยายการสร้างเครือข่ายตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าว ยังจะช่วยเพิ่มความเข้มแข็งเครือข่ายของขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดชัยภูมิได้อย่างแท้จริง

ด้าน นายบันเทิง เพ็ญสงคราม ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรเกษตรสมบูรณ์ จำกัด กล่าวว่า สหกรณ์ได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้ดำเนินการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ตั้งแต่ปี 2538 โดยบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระ

ทรงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อช่วยเหลือ
ในการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว
ที่มีคุณภาพสู่สมาชิกและเกษตรกร นอก
จากนี้ ในปี 2540 ได้รับงบประมาณ
ก่อสร้างโรงงานปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ และปี
2544 ได้รับงบประมาณสร้างห้องปฏิบัติ
การตรวจสอบเมล็ดพันธุ์ นับจากเข้าร่วม
โครงการฯ ถึงปัจจุบันรวมระยะเวลากว่า
17 ปี ที่สหกรณ์ โดยคณะกรรมการ
ดำเนินการได้ทุ่มเทแรงกาย ประสบการณ์
เพื่อมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพ สร้างประสพ
การณ์กับการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อให้
เป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพดี และเป็น
แหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีระดับ
ประเทศ เป็นการยกระดับการผลิตเมล็ด
พันธุ์ข้าวของเกษตรกรชาวยุภูมิภาค และ
เป้าหมายที่จะสนับสนุนให้เกษตรกรได้
ลดต้นทุนในการปลูก การดูแล ให้ลดลง
จากการได้ใช้พันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพ นำสู่
การได้ราคาที่เป็นธรรมเสริมสร้างคุณภาพ
ที่มั่นคงให้แก่ครัวเรือนเกษตรกรสมาชิก

นายบัณฑิต กล้าวเพิ่มเติมว่า
นโยบายของสหกรณ์ฯ ที่ดำเนินโครงการ
ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี อาศัยหลักการ
“ทำด้วยใจ ทำเพื่อสังคม ชุมชน เกษตรกร
เพื่อให้เกษตรกรสมาชิก และเกษตรกร
ทั่วไป ได้ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีที่ผลิต
ด้วยเกษตรกรสมาชิก” ทั้งนี้ ราคาเมล็ด
พันธุ์ข้าวที่สหกรณ์ฯ จำหน่าย ได้แก่
พันธุ์ข้าวมะลิ 105 ราคาขายกิโลกรัมละ
25 บาท บรรจถุงละ 20 กิโลกรัม พันธุ์
ข้าวเหนียว ก.ช.6 ราคาขายกิโลกรัมละ
22 บาท บรรจถุงละ 20 กิโลกรัม จาก
ความมุ่งมั่นและประสบการณ์ที่ได้มีการ
พัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี
ของสหกรณ์ที่มีอย่างต่อเนื่องทำให้สหกรณ์
ได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ในการผลิตเมล็ดพันธุ์
ข้าวที่ได้มาตรฐานเกรดเอ ติดต่อกัน 4 ปี
และโล่ประกาศเกียรติคุณในการผลิต
พันธุ์ข้าวที่ได้มาตรฐานเกรดเอ ติดต่อกัน
3 ปี

“พาณิชย์” ปลื้มสุดๆ ขณะประมูล กวาดตลาดข้าวปิ่นส์ 2 แสนตัน!

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ มว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า รัฐบาลไทยสามารถชนะการประมูลการเสนอขายข้าวให้กับรัฐบาลฟิลิปปินส์ ปริมาณ 200,000 ตัน แบ่งเป็นข้าวขาว 15% และข้าวขาว 25% ชนิดละ 100,000 ตัน จากการที่องค์การอาหารแห่งชาติของฟิลิปปินส์ (เอ็นเอฟเอ) เปิดประมูลเมื่อวันที่ 27 ก.พ. ที่ผ่านมา ปริมาณรวมทั้งสิ้น 500,000 ตัน แบ่งเป็นข้าวขาว 15% และข้าวขาว 25% ชนิดละ 250,000 ตัน การที่ไทยชนะการประมูลครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผลผลิตข้าวฤดูกาลใหม่ที่จะออกสู่ตลาดช่วงปลายเดือนมี.ค. นี้ เพราะจะมีตลาดรองรับที่ดี เนื่องจากรัฐบาลฟิลิปปินส์กำหนดการส่งมอบข้าวระหว่างเดือนมี.ค.-เม.ย. 58

“การเข้าร่วมประมูลครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ 2 ที่ไทยสามารถชนะการประมูลได้อีกครั้ง หลังจากเมื่อปีที่แล้วไทยชนะประมูลขายข้าวแบบจีทูจีกับฟิลิปปินส์ครั้งแรกในรอบกว่า 10 ปีที่ผ่านมา นับเป็นการส่งสัญญาณที่ดีที่ไทยสามารถรักษาและแบ่งส่วนแบ่งการตลาดข้าวในฟิลิปปินส์กลับคืนมาได้ นอกจากนี้ การระบายข้าว ทั้งข้าวฤดูกาลผลิตใหม่และข้าวในสต็อกของรัฐ ยังมีแนวโน้มที่สดใส เพราะหลายประเทศสนใจสั่งซื้อข้าวไทยมากขึ้น ทั้งการขายโดยภาครัฐและภาคเอกชน”

หวั่นแล้งปีนี้หนักสุด A10 ลามธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

พีรพันธุ์ กสิกรไทยเตือนภัยแล้งหนักสุดรอบ 15 ปี ดุด่าล้างชื่อเกษตรกร ลามธุรกิจเกี่ยวเนื่องป่วนหนัก

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยออกรายงานประเมินภาวะภัยแล้งปี 2558 ว่า ภัยแล้งปีนี้ซึ่งเริ่มขึ้นตั้งแต่เดือนพ.ย.ที่ผ่านมา เป็นครั้งที่หนักสุดในรอบ 15 ปี หากวัดจากปริมาณน้ำในเขื่อน ซึ่งอาจทำให้ชาวนาสูญเสียรวมถึงกว่า 1.4 หมื่นล้านบาท จนเป็นแรงกดดันสำคัญต่อการบริโภคในปีนี้ ข้าเดิมภาวะราคาสินค้าเกษตรตกต่ำเป็นทุนเดิม และจะกระทบยาวไปถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ รายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ลดลง จะส่งผลต่อเนื่องไปยังอำนาจซื้อสินค้าในธุรกิจเกี่ยวเนื่องพิจารณาได้จากปริมาณจำหน่ายสินค้าในธุรกิจเกี่ยวเนื่องในภาคเกษตรหลายรายการปรับตัวลดลงในช่วงที่เกิดภัยแล้ง อาทิ ยอดจำหน่ายรถกระบะในเดือน พ.ย.-ธ.ค. 2557 ที่ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 20.8% รถจักรยานยนต์

ลดลง 11.6% และโทรทัศน์สีที่ลดลง 10.2% ดังนั้นผู้ประกอบการในธุรกิจเกี่ยวเนื่องควรมีการปรับตัวเพื่อรับมือกับผลดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นในช่วงที่เหลือของภัยแล้งปีนี้ โดยเร่งการประชาสัมพันธ์ จัดโปรโมชั่น และขยายฐานลูกค้าให้กว้างขึ้น

นายพัชร สมะลาภา รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย กล่าว ว่า ปัญหาภัยแล้งคาดว่าจะกระทบต่อกำลังซื้อและธุรกิจหลายภาคส่วนในต่างจังหวัด เนื่องจากกลุ่มเกษตรกรถือเป็นกลุ่มผู้บริโภครายใหญ่

อย่างไรก็ตาม ทางธนาคารไม่ได้กังวลมากเป็นพิเศษ เนื่องจากเศรษฐกิจที่ยังฟื้นตัวได้ไม่เต็มที่ และปัญหาหนี้ครัวเรือนสูง เป็นปัจจัยที่กดดันกำลังซื้อผู้บริโภคและภาคธุรกิจในปีนี้อยู่แล้ว ขณะที่สถานการณ์ของลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ในปัจจุบันยังไม่มียอดขายเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด

ชาวนาร้องผู้ว่าฯ ผ่อนหนี้-ลดดอกเบี้ย

สิงห์บุรี - ตัวแทนชาวนาในพื้นที่ อ.บางระจัน 20 คน นำโดยนายสุริยา วงษ์ใหญ่ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ต.สระแจง เข้าพบนายชโลธร ผาโคตร ผู้ว่าราชการจังหวัด สิงห์บุรี ที่ศาลากลางจังหวัด เพื่อยื่นหนังสือ ขอให้สหกรณ์การเกษตรอำเภอบางระจัน ผ่อนผันการชำระหนี้ออกไปก่อนและลดดอกเบี้ยให้กับชาวนาที่เป็นสมาชิกของ สหกรณ์จนกว่าจะทำได้ เนื่องจากเป็น ช่วงฤดูแล้ง และบางส่วนเดือดร้อนจากราคา ข้าวตกต่ำและจากศัตรูพืช อีกทั้งประสบ ปัญหาหนุนาทำลายไร่นาไม่ได้ผลผลิต ทำให้ไม่มีเงินที่จะไปชำระหนี้ได้

จากนั้น นายชโลธรได้เรียกผู้แทน สหกรณ์สิงห์บุรีมารับทราบปัญหา ซึ่งทาง สหกรณ์จังหวัดรับเรื่องที่ชาวนาร้องขอและ จะนำไปเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ เพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป

เตือนระวังเพลี้ยระบาด

15 นายเสรี อนิลบล เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า จังหวัดสมุทรปราการ แม้ว่าจะเป็นเมืองอุตสาหกรรมแต่ก็ยังมีพื้นที่การปลูกข้าวอยู่ 2 อำเภอ คือ บางบ่อ และบางเสาธง ที่มีพื้นที่ปลูกข้าว จำนวน 32,175 ไร่ โดยแยกเป็นอำเภอบางบ่อ 26,875 ไร่ อำเภอบางเสาธง 5,600 ไร่ ในระยะนี้ทางสำนักงานได้ออกประชาสัมพันธ์ เตือนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวให้เฝ้าระวังการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เนื่องจากในช่วงนี้มีอากาศร้อนและอุณหภูมิสูงในตอนกลางวัน ฝนมีปริมาณลดลงและอยู่ในช่วงฤดูหนาว ซึ่งเหมาะต่อการเพิ่มจำนวนประชากรและการเจริญเติบโตของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล อีกทั้งยังพบเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลตัวเต็มวัยมีปีกเข้ามาเล่นไฟในตอนกลางคืน ในเขตพื้นที่อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยตัวเต็มวัยที่มีปีกสามารถอพยพเข้าทำลายข้าวได้เป็นบริเวณกว้าง เกษตรกรที่ปลูกข้าวควรสำรวจแปลงนาอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องเพื่อสามารถป้องกันกำจัดได้ทันก่อนที่จะมีการระบาดอย่างรุนแรง

นายเสรี ยังกล่าวต่ออีกว่า เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลสามารถทำลายข้าวได้ทุกระยะสามารถพัฒนาและปรับตัวให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมและอาหาร เช่น เมื่อมีอาหารมากจะพัฒนาตัวเองเป็นชนิดปีกสั้นและขยายพันธุ์ได้มาก แต่เมื่ออาหารมีน้อยจะพัฒนาตัวเองเป็นชนิดปีกยาวเพื่ออพยพไปยังแหล่งอาหารอื่นอีกด้วย.

รัฐบ้อทำแกบมประมงอินโด

● ตก 4 เดือนอ้อมตั้งเกไทยไม่คืบเหตุมัวพึดกับสื่อ

8 นายชุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมประมงเปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประมูรรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการประมงนอกน่านน้ำไทย โดยเฉพาะผู้ทำประมงในน่านน้ำอินโดนีเซีย ซึ่งได้รับผลกระทบต้องหยุดทำประมงมาเป็นระยะเวลา 4 เดือน นับตั้งแต่เดือน พ.ย.57 เนื่องจากรัฐบาลใหม่ของอินโดนีเซียต้องการจัดระเบียบการทำประมงในประเทศใหม่ทั้งหมด

ทั้งนี้ ขณะนี้มีเรือประมงไทย ซึ่งถอนสัญชาติไปเป็นเรืออินโดนีเซียเพื่อทำประมงในน่านน้ำอินโดนีเซียต้องจอดลอยลำอยู่เฉยๆ ไม่สามารถทำประมงได้ประมาณ 200 ลำ ซึ่งต้องรอไปจนกระทั่งสิ้นเดือน เม.ย.นี้ จนกว่ารัฐบาลของอินโดนีเซียจะประกาศระเบียบการทำประมงใหม่ออกมา แต่เนื่องจากการหยุดเดินเรือทำให้ได้รับผลกระทบกระทรวงเกษตรฯ จึงพิจารณาหาทางช่วยเหลือโดยสิ่งที่มีผู้ประกอบการต้องการ คือ เงินทุนหมุนเวียนและแหล่งทำประมงใหม่ โดยกรมประมงพิจารณาเจรจากับทางการพม่ามาเลเซีย บรูไน และอินเดีอเพื่อเปิดรับเรือประมงไทยจากอินโดนีเซียต่อไป"เท่าที่กรมประมงได้เจรจากับทางการ

อินโดนีเซีย ขณะนี้ฝ่ายไทยขอให้อินโดนีเซียสนับสนุนการประมงแบบเก่าที่เป็นการทำประมงอย่างยั่งยืนเพื่อให้ผู้ประกอบการไทยยังทำประมงต่อไปได้ เช่น การแบ่งเขตอนุรักษ์ในพื้นทีทางทะเล การใช้อวนลาก หรืออวนล้อม ที่มีตาอวนห่างเพือการประมงที่ยั่งยืน ซึ่งทางการอินโดนีเซียตอบรับ และขอให้ไทยส่งหนังสือเอกสารการขอผ่อนผันไปอย่างเป็นทางการ"

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรฯ กล่าวว่า ในวันที่ ๕ มี.ค.นี้ จะรวบรวมประเด็นความต้องการจากภาคเอกชนเข้ามาอีกครั้งเพื่อสรุปเป็นมาตรการความช่วยเหลือให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาไม่เกิน 2 สัปดาห์จากนี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แม้ว่าการประชุมหารือครั้งนี้เป็นการรับฟังความคิดเห็น และรับฟังข้อเสนอความช่วยเหลือที่เอกชนต้องการ แต่กลับไม่มีการเปิดเผยจากภาคเอกชนว่าได้ขอร้องให้รัฐให้ความช่วยเหลือในด้านใดบ้าง ทำให้กลุ่มสื่อมวลชนประจำกระทรวงเกษตรฯ ตั้งข้อสังเกตและจับตาวามาตรการที่เอกชนเข้ามาขอร้องความช่วยเหลืออาจมีการลักลั่น ซอกหลุมหาย จึงไม่ยอมเปิดเผย.

ถกอินโดฯ สานวิกฤติ ให้ประมง

ปลัดเกษตรฯเผย
เด็งรับ สนช. แก้
ปัญหาเรือประมง
ไทย หลังเดือดร้อน
หนัก รัฐบาลใหม่
โอเคมา ♦อ่านต่อหน้า 16

ประมง

□ ต่อจากหน้า 1

สั่งเรือกว่า 200 ลำ หยุดจับปลาในน่านน้ำ อ้าง
ต้องใช้เวลา 6 เดือนตรวจสอบทะเบียนเรือ
เครื่องมือ อวนลากอวนล้อม กระบหนัก
อุตสาหกรรมอาหารทะเล ต้นรัฐบาลไทย เป็น
ตัวกลางขอผ่อนผันคล้ายกฎเข้ม ให้ทำการ
ประมงแบบเดิม ยกเว้นโซนอนุรักษ์
เมื่อวันที่ 2 มี.ค. นายชวลิต ชูขจร ปลัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เป็นประธาน
ประชุมความร่วมมือด้านประมงระหว่างไทย-
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยมีตัวแทนสมาคม
ประมงแห่งประเทศไทย และสมาคมประมง
นอกน่านน้ำไทย เข้าร่วม ทั้งนี้ไม่เปิดให้สื่อเข้า
ถ่ายภาพอ้างว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเกี่ยวพัน
ระหว่างประเทศ โดยนายชวลิต เปิดเผยว่า
สืบเนื่องจากกรณีการเกษตรของสถานี
บัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. ได้กังวลถึง
สถานการณ์ปัญหาการทำประมงของเรือประมง
ไทยในน่านน้ำอินโดนีเซีย ที่รัฐบาลใหม่ของ
อินโดนีเซียมีการประกาศให้เรือประมงไทย
หยุดทำการประมงในน่านน้ำอินโดฯ ตั้งแต่
เดือนพ.ย.ปีที่ผ่านมา จนถึง 30 เม.ย. 58 เพื่อ
ออกกฎหมายการทำประมงใหม่ ทำให้เรือ

ประมงไทยกว่า 200 ลำ ต้องจอดลอยอยู่นอก
น่านน้ำมาเป็นเวลากว่า 4 เดือน ขณะที่ประสบ
ความเดือดร้อนหนัก จึงขอให้รัฐบาลช่วยเหลือ
เป็นตัวกลางที่จะเจรจาขอผ่อนผันจากรัฐบาล
อินโดฯ

“สนช.กับกระทรวงเกษตรฯเห็นตรง
กันว่าปัญหานี้ต้องเร่งแก้ไขด่วน ซึ่งการออก
กฎหมายใหม่ มีการควบคุมและตรวจสอบเรือ
ประมงไทยที่ใช้เครื่องมืออวนลากอวนล้อม
ก่อนหน้านี้อาจได้ส่งอับศึกรมประมง ไปเจรจากับ
รัฐบาลอินโดฯยังไม่เป็นผลทำให้สถานการณ์นี้
กระทบต่อธุรกิจประมงไทยค่อนข้างมาก เพราะ
ปริมาณอาหารทะเลส่วนใหญ่มาจากอินโดฯ
ซึ่งแหล่งใหญ่ในการทำประมง รวมทั้งขณะนี้
ยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องกฎหมายใหม่ด้วย
ว่าจะควบคุมอย่างไร เพราะมีการกันส่วน
พื้นที่อนุรักษ์ไว้ด้วยในบริเวณทะเลอินโด
นีเซียและอินโดได้ ซึ่งได้ข้อสรุปให้ตัวแทน
แต่ละฝ่ายไปเร่งรวบรวมปัญหาหารือร่วมกัน
วันพฤหัสบดีที่ 5 มี.ค.อีกครั้ง เพื่อสรุปแนว
ทางช่วยเหลือเสนอรัฐบาล อย่างเร็วภายใน
สัปดาห์หน้า เพราะเรื่องนี้เกินภาระหน้าที่
กระทรวงเกษตรฯ ต้องประสานกับกระทรวง
การต่างประเทศ หาช่องทางเจรจาระหว่าง

รัฐบาลไทยและรัฐบาลอินโดนีเซีย เพื่อบรรเทา
ความเสียหายของผู้ประกอบการเรือประมง”
นายชวลิต กล่าว

นายชวลิต กล่าวอีกว่า ในทุกวันนี้
เรือประมงไทยได้เปลี่ยนไปเป็นการทำประมง
แบบร่วมทุนกับเอกชนอินโดฯ หมดแล้ว แต่
กฎหมายใหม่ทำให้ต้องหยุดเรือ หากมีการพูด
คุยกันระดับรัฐบาล-รัฐมนตรีไปเจรจา ถ้าเป็น

ไปได้ขอทำประมงแบบเดิม แต่มีการควบคุม
พื้นที่แบ่งโซนจับปลา โซนอนุรักษ์ เพื่อให้
เกิดความยั่งยืนเหมือนกับการทำประมงใน
น่านน้ำไทย ซึ่งรัฐบาลอินโดฯได้ให้ทางภาษาไทย
ทำเอกสารเสนอไปให้ชัดเจนก่อนที่รัฐบาลไทย
จะเดินทางไปเจรจา ซึ่งในตอนนี้อุตสาหกรรม
อาหารทะเลจากปลาตุริมิ ที่ใช้ทำปูอัด ลูกชิ้น
ปลา ได้รับผลกระทบอย่างหนัก.

โรงอบครบวงจร เพิ่มมูลค่ายางกิโลละ 8 บ.

๗ ในขณะที่เกษตรกรชาวสวนยางทั่วไทย ประสบปัญหาราคาร่วงดิ่งเหว แม้รัฐบาลจะมี นโยบายแทรกแซงหวังคืนราคายางให้กระเตื้อง ขึ้นมาได้บ้าง แต่กระนั้นเงินที่ทุ่มลงไปกลับไม่ ถึงมือชาวสวนตัวจริงเพราะถูกพ่อค้า ข้าราชการ ครว้าพุงปลามันไปกินเสียก่อน แต่ชาวสวนยาง อ.น้ำปิง จ.อุบลราชธานีกลับค้นพบวิธีการพึ่งพา ตนเองเป็นหลัก...สามารถขายยางได้สูงกว่าราคา ท้องตลาดโลกถึง 8 บาท

"สหกรณ์กองทุนสวนยางน้ำปิง จำกัด มี สมาชิกอยู่ 804 คนและที่ไม่ได้เป็นสมาชิกอีกกว่า 1,000 คน เริ่มแรกเราทำหน้าที่แค่รับซื้อยางก้อน ดัวยและยางแผ่นดิบไปขายให้พ่อค้ารับซื้อส่งไป ประเทศจีนได้ราคาไม่ดีเท่าตลาดทั่วไป เพื่อให้ ราคาดีเราเลยเพิ่มไลน์การผลิตมาเป็นรับซื้อน้ำยาง สดมาแปรรูปเป็นยางแผ่นดิบ ได้ราคาเพิ่มอีกหน่อย แต่เพื่อให้ได้ราคามากขึ้นไปอีกจึงคิดที่จะทำยาง





ผ่านรมควันเหมือนที่อื่นแต่ปรากฏว่า
อบรมควันไปแล้วก็ยังไม่ได้มาตรฐาน
ตามที่ตลาดต้องการ ขายไปก็ถูกกด
ราคาอยู่เหมือนเดิม เลยมาคิดว่าต้อง
หาเตาอบรุ่นใหม่มาทดแทน"

นายดม ปิรัช ประธานสหกรณ์
กองทุนสวนยางน้ำยืน เล่าถึงที่มาของ
ธุรกิจสหกรณ์ก่อนจะมาถึงวันนี้ว่า เมื่อได้เงินทุน 16 ล้านบาท จาก ธ.ก.ส.
ภายใต้โครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรเพื่อแปรรูปยางพาราของ
รัฐบาลผ่านทางสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สทย.) การลงมือ
สร้างโรงอบยางผ่านรมควันแบบใหม่จึงเริ่มขึ้นและมาเสร็จเอาในปี 2555
ทำให้สหกรณ์มีธุรกิจครบวงจร รับซื้อน้ำยางสดมาแปรรูปเป็นยางแผ่น
ดิบ ส่งเข้าเตาอบรมควันแบบใหม่มีประสิทธิภาพสูง ประหยัดเชื้อเพลิง สามารถ



ช่วยทำให้ขายวง
 ได้ราคาสูงขึ้น จากราคาที่
 เคยขายได้แค่ กก.ละ 58
 บาท ได้ราคาเพิ่มมาอีก 8
 บาท เป็น กก.ละ 66 บาท...
 ในขณะที่ต้นทุนต่ำกว่า
 เดิม เพราะเตารุ่นใหม่ใช้
 เชื้อเพลิงน้อยกว่าเดิม
 ได้ราคาเพิ่มขึ้น
 ต้นทุนถูกลง... จึงมีกำไร
 เหลือเงินจางมาแบ่งปัน
 ให้สมาชิกคอนกรีตรายปี
 นอกจากนั้น สกย.



ควบคุมอุณหภูมิในการอบได้อย่างสม่ำเสมอ
 60-70°C ทำให้ได้ขางแผ่นรมควันชั้น 3
 ที่ผ่านคุณภาพมาตรฐานมากกว่าร้อยละ
 90 มีกำลังการผลิตสูงสุด 240 ตันต่อเดือน

จ.อุบลราชธานียังได้ร่วม
 กับสหกรณ์กองทุนสวนยางน้ำอิน
 จำกัด แนะนำให้เกษตรกรควบคุม
 ต้นทุนการผลิตให้ต่ำ โดยลดใช้ปุ๋ย
 เคมี หันมาใช้ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยอินทรีย์
 มากขึ้น รวมทั้งดูแลรักษากรีดยาง
 เองอย่างขยันแรงงาน ต้องทำอาชีพ
 เสริมเพื่อเพิ่มรายได้ถึงจะสามารถ
 ดำรงชีวิตเลี้ยงครอบครัวในยุคราคา
 ยางดิ่งเหวได้

เพราะยังเป็นเรื่องยากที่ราคา
 ขางแผ่นรมควันชั้น 3 จะไปยืนอยู่
 ที่ กก.ละ 90 บาท เหมือนที่ชาวสวน
 ยางภาคอีสานต้องการ... ขนาด กก.
 ละ 80 บาท ที่ที่ใหญ่เคยบอกว่าเป็น
 เรื่องกล้วยๆ ก็ยังทำไม่ได้เลย.

ไชยรัตน์ สัมคุณ